

## คาดการณ์ GDP ฟิลิปปินส์ปี 2567 โตร้อยละ 6.4



Fitch Rating บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ว่า ฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 โดยข้อมูลจากแนวโน้มเครดิตของรัฐบาลเอเชียแปซิฟิกของ Fitch Ratings ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.4 ในปีนี้ ซึ่งจะเติบโตที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซงหน้าเวียดนาม (ร้อยละ 6.3) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 5) มาเลเซีย (ร้อยละ 4.2) ไทย (ร้อยละ 3.8) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 2.3) อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของ Fitch Ratings ดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งไว้ในปีนี้เล็กน้อยที่ร้อยละ 6.5 – 7.5 ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 5.6 ลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.6 และต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ร้อยละ 6-7 สำหรับปี 2568 Fitch Rating คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6.5 ซึ่งจะยังคงทำให้ฟิลิปปินส์มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคในระดับเดียวกับประเทศเวียดนาม ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 5.2) มาเลเซีย (ร้อยละ 4.5) ไทย (ร้อยละ 3.4) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 3) ทั้งนี้ นาย Krisjanis Krustins นักวิเคราะห์ของ Fitch Ratings ประจำประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่า GDP ของฟิลิปปินส์น่าจะยังคงเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 ในระยะกลาง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ขณะที่นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Rizal Commercial Banking Corp. กล่าวว่า การเติบโตของ GDP ของฟิลิปปินส์อาจเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 ในปีนี้ และเป็นไปได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 GDP ของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 6 ในช่วงปี 2555-2562 เนื่องจากปัจจัยหนุนด้านประชากร การส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่แข็งแกร่ง อัตราการว่างงานต่ำ การใช้จ่ายภาครัฐที่ดีขึ้น และการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ Fitch Rating ยังได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของฟิลิปปินส์ในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2-4 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจและการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ

จะผ่อนคลายลงเป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2568 สูงกว่าที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3.2 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2-4 ในไตรมาสที่สองของปีนี้ เนื่องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ในขณะที่เดียวกัน Fitch Ratings ยังได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกลอยู่ที่ร้อยละ 2.4 เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเติบโตเร็วขึ้น แต่ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนลงเหลือร้อยละ 4.5 ในปีนี้จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 4.6 สำหรับปี 2568 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตร้อยละ 2.5 เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนจะฟื้นตัวจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและการบริโภคที่แท้จริง แต่การเติบโตของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง

**ที่มา:** หนังสือพิมพ์ *Business World*

### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็ตาม โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี GDP ขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะยังคงขยายตัวได้ดีในปี 2567 - 2568 ทั้งนี้ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในภาพรวมค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกน้อย แต่มีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของฟิลิปปินส์เป็นภาคส่วนสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็น 3 ใน 4 หรือร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันการบริโภคภาคครัวเรือนมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ โดยในปี 2566 ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์มูลค่า 7,891.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.06 จากปี 2565 และในปี 2566 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์มูลค่า 1,204.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น จากการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่แข็งแกร่ง จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

เมษายน 2567

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจและการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ